

Số: 2268/KL-SLĐTBXH

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 8 năm 2023

**KẾT LUẬN THANH TRA**  
**Việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng,**  
**chống xâm hại trẻ em tại thị xã Hương Trà**

Thực hiện Quyết định số 923/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/5/2023 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là LĐTBXH) về việc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em (CSPLVTE) và phòng, chống xâm hại trẻ em (PCXHTE) tại thị xã Hương Trà; thời kỳ thanh tra từ 01/01/2022 đến 30/4/2022. Từ ngày 19/5/2023 đến ngày 30/5/2023, Đoàn thanh tra của Sở LĐTBXH đã tiến hành thanh tra tại Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Hương Trà, Phòng LĐTBXH thị xã, UBND xã Bình Tiến, UBND phường Hương Vân, UBND phường Hương Chữ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 70/BC-ĐTTr ngày 28/7/2023 của Trưởng đoàn thanh tra, Giám đốc Sở LĐTBXH kết luận thanh tra như sau:

**A. KHÁI QUÁT CHUNG**

**I. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM, VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, DÂN SỐ, TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI**

Thị xã Hương Trà nằm ở vị trí trung độ của tỉnh Thừa Thiên Huế, nằm trong tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây; có tuyến quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua với chiều dài 12km, tuyến đường phía Tây thành phố Huế dài 19km, có quốc lộ 49A, 49B đi qua trên địa bàn. Hương Trà có 9 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 5 phường và 4 xã với 72 thôn, tổ dân phố; với diện tích đất tự nhiên là 392,32 km<sup>2</sup>. Tổng số dân trên địa bàn thị xã hơn 65.000 người.

Năm 2022, có 6/9 xã, phường đạt "Xã phường phù hợp với trẻ em".

**II. TÌNH HÌNH TRẺ EM**

Tổng số trẻ em trên địa bàn thị xã tính đến tháng 5 năm 2023 là 18.177 trẻ (chiếm tỷ lệ 23,80% dân số), trong tổng số trẻ em nêu trên, có:

- Số trẻ em dưới 6 tuổi: 6.627 trẻ chiếm tỷ lệ 11,74%;
- Nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 190 em, trong đó:
  - + Số trẻ em mồ côi: 29 em;
  - + Số trẻ em khuyết tật nặng: 100 em;
  - + Số trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng: 52 em;
  - + Số trẻ em bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở: 07 em;

- + Số trẻ em bị xâm hại tình dục: 02 em.
- Số trẻ em sống trong gia đình hộ nghèo là 186 em; trẻ em sống trong gia đình hộ cận nghèo là 292 em.

Trong thời kỳ thanh tra có 02 trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích (đuối nước).

## **B. KẾT QUẢ KIỂM TRA**

### **I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ TRẺ EM VÀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM**

#### **1. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành**

Từ ngày 01/01/2022 đến nay, trên cơ sở các văn bản của Trung ương, của UBND tỉnh và Sở LĐTBXH, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng LĐTBXH phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thị xã ban hành 18 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn thị xã, tập trung chủ yếu các hoạt động như Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, xây dựng và đánh giá mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em (*cụ thể có Phụ lục 01 kèm theo*).

#### **2. Việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án**

Các kế hoạch về thực hiện CSPL về TE và PCXHTE của UBND thị xã đã được UBND các phường, xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các ban, ngành đoàn thể cấp xã, thôn, tổ dân phố và tầng lớp nhân dân biết để thực hiện.

### **II. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO QUYỀN TRẺ EM VÀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM**

#### **1. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng**

##### **a) Tại Ủy ban nhân dân thị xã**

- Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về quyền trẻ em và PCXHTE đã được UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai kịp thời. UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, tập trung vào Phòng LĐTBXH, Phòng Văn hóa - Thông tin (VHTT), Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo quyền trẻ em, kiến thức, kỹ năng về PCXHTE tại các trường học và trung tâm các xã, phường; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, quản lý, giáo dục người chưa thành niên vi phạm pháp luật; phổ biến giáo dục tại cộng đồng dân cư về công tác PCXHTE; phát hiện, tố giác tội phạm xâm hại trẻ em. Các hoạt động tuyên truyền tập trung vào Tháng hành động vì trẻ em và tết Trung thu bằng nhiều hình thức truyền thông như: băng rôn, panô, áp phích, tuyên truyền lưu động trực quan, in tờ rơi, tờ gấp, tài liệu, ấn phẩm truyền thông, bản tin, lồng ghép với việc vận động tặng quà, hoạt động cụ thể như:

+ UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 1068/KH-UBND ngày 24/5/2022 về việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề: “*Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em*”; Kế hoạch số 1085/KH-UBND ngày 04/5/2023 về

việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề: “*Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em*”.

+ Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2022, UBND thị xã thăm tặng quà cho 40 trẻ em đang điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà với tổng số tiền là 8.000.000 đồng (40 suất x 200.000 đ/suất = 8.000.000 đồng).

+ UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 2565/KH-UBND ngày 23/8/2022 về việc tổ chức Tết trung thu năm 2022. Phòng LĐTBXH thị xã phối hợp với Đoàn TNCS HCM thị xã và UBND phường Hương Vân tổ chức chương trình Tết Trung thu cho 562 em học sinh tại trường Tiểu học Hương Vân, tổ dân phố Sơn Công 1 (phường Hương Vân) với tổng kinh phí 22.000.000 đồng; tại buổi lễ đã trao tặng 10 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 3.000.000 đồng (10 suất x 300.000 đồng/suất = 3.000.000).

+ UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 1210/KH-UBND ngày 13/4/2022 về việc tập huấn kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em trên địa bàn thị xã năm 2022, đã tổ chức tập huấn cho hơn 500 em là học sinh trên địa bàn với kinh phí 17.450.000 đồng; Kế hoạch số 375/KH-UBND ngày 28/02/2023 về việc tập huấn kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em trên địa bàn thị xã năm 2023, đã tổ chức tập huấn cho hơn 600 em là học sinh trên địa bàn với kinh phí 20.000.000 đồng. Và tổ chức các hoạt động ngoại khóa giáo dục kiến thức, kỹ năng bơi lội cho học sinh, kỹ năng an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông.

+ Chỉ đạo Phòng VHNT thường xuyên định hướng nội dung tuyên truyền về trẻ em và PCXHTE lồng ghép với các nội dung tuyên truyền hằng tháng đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường. Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Thiếu nhi và Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề “*Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em*”; phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền về Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường; tuyên truyền ngày Quốc tế hạnh phúc.

+ Chỉ đạo Phòng GDĐT chỉ đạo các trường thực hiện công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em thông qua các hoạt động như tuyên truyền thông qua các hoạt động giáo dục nội, ngoại khóa; tổ chức giảng dạy bộ môn đạo đức, công dân lồng ghép tuyên truyền đến học sinh về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em trên mạng xã hội; thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, truyền thông, hướng dẫn cho học sinh tại đơn vị về cách thức tham gia và ứng xử trên mạng xã hội qua các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, tiết học giáo dục công dân, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, các hoạt động Đoàn, Đội. Lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu pháp luật, nói chuyện chuyên đề; tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ em, các buổi tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em...

Thường xuyên theo dõi, đăng tải các thông tin về trẻ em, phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội trên các trang thông tin điện tử, trên Website

của ngành, của các trường học nhằm tuyên truyền cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh đề phòng, cảnh giác.

Tuyên truyền giáo dục học sinh khai thác các thông tin trên không gian mạng một cách hợp lý, khoa học phục vụ cho hoạt động học tập, giải trí. Tuyệt đối không được khai thác các trang mạng độc hại...

Các trường học xây dựng hòm thư “Điều em muốn nói” để nắm bắt tâm tư của trẻ em. Các trường từ tiểu học đến trung học cơ sở đã thành lập Tổ tư vấn học đường.

### ***b) Tại phường Hương Vân, phường Hương Chữ, xã Bình Tiến***

Việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trẻ em; truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng và vận động xã hội thực hiện quyền trẻ em và PCXHTE; hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân về biện pháp, quy trình, tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và PCXHTE được thực hiện thường xuyên.

UBND các phường, xã được thanh tra đã phối hợp với Phòng LĐTBXH thị xã, các trường học tổ chức các lớp tuyên truyền, giáo dục cho trẻ em; lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các cuộc sinh hoạt chi hội đoàn thể, lồng ghép thông qua hoạt động hòa giải cơ sở; trên cơ sở các văn bản hiện hành, đài truyền thanh phường, xã biên tập đề tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường, xã nhằm đưa thông tin đến các em và phụ huynh các em để về môi nguy hiểm và hậu quả của các yếu tố, hành vi gây tổn hại, xâm hại trẻ em.

Kinh phí thực hiện: trích từ nguồn ngân sách địa phương và kinh phí hoạt động của các hội đoàn.

## **2. Việc bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em, mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em**

Ngày 13/3/2020, UBND thị xã ban hành Quyết định số 325/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban điều hành bảo vệ chăm sóc trẻ em thị xã, gồm có 12 người (chuyên trách 02 người, kiêm nhiệm 10 người).

Ngày 08/8/2019, Phòng LĐTBXH tham mưu UBND thị xã ban hành Công văn số 2065/UBND-LĐTBXH về đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp xã. Theo đó, UBND các xã, phường tổ chức phối hợp liên ngành thành lập, kiện toàn Ban điều hành bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo quy định tại khoản 2 Điều 94 Luật trẻ em.

Tổng số cán bộ, công chức làm công tác trẻ em các cấp trên địa bàn thị xã: 99 người, trong đó: Cấp xã, phường: 87 người (chuyên trách 09 người, kiêm nhiệm 36 người và 42 cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em); cấp huyện: 12 người (chuyên trách 02 người, kiêm nhiệm 10 người).

## **3. Việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn**

Ngày 27/12/2022, Phòng LĐTBXH thị xã phối hợp với Sở LĐTBXH tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trẻ em, bảo trợ xã hội, trợ giúp xã hội; tuyên truyền về tâm sinh lý trẻ em ở tuổi dậy thì; tham gia tập huấn có hơn 110 người là công chức LĐTBXH các xã, phường; cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; đại diện Ban công tác Ủy ban mặt trận; chi hội phụ nữ các thôn, tổ.

## **4. Trách nhiệm của UBND thị xã trong việc đảm bảo quyền của trẻ em**

a) Trách nhiệm trong việc đảm bảo quyền được khai sinh, có quốc tịch

Thực hiện quy định của Luật Hộ tịch và Luật Trẻ em, Phòng Tư pháp thường xuyên quán triệt, hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện việc đăng ký khai sinh đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Từ 01/01/2022 và 5 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn thị xã đã thực hiện đăng ký mới khai sinh cho 1.718 trẻ; nhận cha mẹ: 08 trường hợp; nuôi con nuôi: 02 trường hợp (phường Hương Xuân và phường Hương Chữ). Tỷ lệ trẻ em sinh ra được khai sinh đúng hạn: 76,95 %.

Thời kỳ thanh tra, không có trường hợp trẻ em sinh ra không được khai sinh.

b) Trách nhiệm trong việc đảm bảo cho trẻ em được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng và công bằng tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Tất cả trẻ em dưới 06 tuổi đều được cấp thẻ BHYT; thị xã thực hiện thường xuyên, kịp thời công tác tiêm chủng cho trẻ em; 100% trẻ em thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội đều được cấp BHYT và khám, chữa bệnh kịp thời.

Không có trẻ em bị ảnh hưởng, bị nhiễm HIV/AIDS.

c) Trách nhiệm trong bảo đảm việc thực hiện quyền và bổn phận trẻ em trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác; bảo đảm trẻ em được hoàn thành chương trình giáo dục phổ cập và tạo điều kiện học ở trình độ cao hơn.

Đến thời điểm thanh tra, trên địa bàn thị xã Hương Trà 100% xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 100% xã phường được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS, trong đó: 100% xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 100% xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 (đạt và vượt so với chỉ tiêu).

100% học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 được miễn học phí; 100% học sinh được miễn giảm học phí, chi phí học tập theo quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 18 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021.

Tổng số trẻ em 0 - 5 tuổi được chăm sóc và giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non: 4.040 trẻ em; Tỷ lệ đi học mầm non đúng tuổi (0-5) đạt 67,13%

Tổng số trẻ em nhập học trung học cơ sở đầu năm (lớp 6 - năm học 2021-2022): 1.215 trẻ em; (lớp 6 - năm học 2022-2023): 1.218 em.

Số trẻ em đang học tại các trường tiểu học 6.348/6379 trẻ em; đạt tỷ lệ 99,51% đi học tiểu học đúng tuổi.

Số trẻ em đang học tại các trường trung học cơ sở (6 - dưới 14 tuổi) 3.802 trẻ em; đạt tỷ lệ 100% đi học trung học cơ sở đúng tuổi.

Số trẻ em hoàn thành chương trình trung học cơ sở (năm học học 2021-2022) là 925 trẻ em; đạt 100% tỷ lệ trẻ em hoàn thành cấp trung học cơ sở.

Số trường học đạt “Trường học an toàn PCTNTTTE”: 35 trường.

Số Câu lạc bộ trong trường học: 52 Câu lạc bộ.

Kết quả hỗ trợ trong thời kỳ thanh tra như sau:

+ Học kỳ 1 năm học 2022-2023 có 253 em được hỗ trợ với tổng số tiền 195.558.000 đồng, trong đó: hỗ trợ chi phí học tập cho 42 trẻ mầm non, tổng số tiền 25.200.000 đồng; 104 học sinh tiểu học, tổng số tiền 63.750.000 đồng; 98 học sinh Trung học cơ sở, tổng số tiền 59.700.000 đồng; hỗ trợ 9 học sinh khuyết tật, số tiền

46.908.000 đồng.

+ Học kỳ 2 năm học 2022-2023 đang đợi quyết định cấp kinh phí của thị xã nên chưa thanh toán.

+ Ngoài ra, trong Năm học 2022-2023 Lãnh đạo Phòng GD&ĐT và Thị Đoàn Hương Trà tiếp tục kết nối với “Dự án nuôi em” tỉnh Thừa Thiên Huế để hỗ trợ cho 100 trẻ em khó khăn. Mỗi trẻ 150.000 đồng/1 tháng (từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023), gồm các đơn vị MN Hồng Tiến 70 trẻ, Bình Điền 04 trẻ, Hương Toàn 01 trẻ, Hương Bình 11 trẻ, Bình Thành 14 trẻ. Hiện Hương Trà đã được nhận nuôi 28/100 trẻ với tổng số tiền 37.800.000đ (mỗi trẻ được hỗ trợ 150.000đ/tháng x 9 tháng).

### **5. Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo**

Phòng LĐTBXH thị xã ban hành Kế hoạch số 133/KH-LĐTBXH ngày 30/3/2022 về việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách người có công, bảo trợ xã hội và trẻ em tại cộng đồng trên địa bàn thị xã năm 2022. Từ ngày 15/4/2022 đến ngày 29/7/2022, Phòng LĐTBXH thị xã đã tiến hành kiểm tra, giám sát tại UBND 09 xã, phường.

Năm 2023, Phòng LĐTBXH thị xã ban hành Kế hoạch số 53/KH-LĐTBXH ngày 08/2/2023 về việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách người có công, bảo trợ xã hội và trẻ em tại cộng đồng trên địa bàn thị xã năm 2023; từ ngày 15/3/2023 đến nay, Phòng LĐTBXH thị xã đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách người có công, bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các xã, phường, cụ thể: ngày 24/3/2023 tại phường Hương Xuân, ngày 07/4/2023 tại phường Hương Văn, ngày 12/5/2023 tại xã Hương Toàn, ngày 19/5/2023 tại phường Hương Vân.

Định kỳ 02 năm, Hội đồng xét duyệt xã, phường phù hợp với trẻ em thị xã tiến hành kiểm tra, đánh giá để đề xuất công nhận “*xã, phường phù hợp với trẻ em*”, qua đó chỉ ra các hạn chế, tồn tại để UBND các xã, phường kịp thời khắc phục.

### **III. VIỆC HỖ TRỢ, CAN THIỆP ĐỐI VỚI TRẺ EM BỊ XÂM HẠI, TRẺ EM CÓ NGUY CƠ BỊ XÂM HẠI, TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT**

**1. Công tác quản lý, tiếp nhận, xử lý thông tin, xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt**

#### **a) Tình hình trẻ em bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt**

- Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ: 29.
- Trẻ em bị bỏ rơi: không có.
- Trẻ em khuyết tật: 152.
- Trẻ em nhiễm HIV/AIDS: không có.
- Trẻ em vi phạm pháp luật: không có.
- Trẻ em nghiện ma túy: không có.
- Trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở: 07 em.

- Trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực: 01 vụ, 01 người. Xảy ra tại Công viên phường Tứ Hạ (trẻ em nữ sinh năm 2006, trú tại

phường Hương Vân bị bạn cùng lớp đánh). UBND phường tiếp nhận thông tin từ gia đình nạn nhân và thực hiện các bước can thiệp hỗ trợ theo quy định.

- Trẻ em bị bóc lột: không có.

- Trẻ em bị xâm hại tình dục: 02 vụ, 02 em.

01 trẻ em nữ sinh năm 2007, bị người lạ đâm ô trên đường đi học về. Sau khi sự việc xảy ra gia đình báo Công an phường Hương Vân, Công an phường Hương Vân đã phối hợp UBND phường Hương Vân và các cơ quan, đơn vị liên quan nắm bắt thông tin và thực hiện các bước can thiệp hỗ trợ theo quy định.

01 trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục xảy ra tại phường Hương Chũ. UBND phường phối hợp với các đoàn thể thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé bị xâm hại. Trường hợp này đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Trà thụ lý giải quyết.

- Trẻ em bị mua bán: không có.

- Trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo: không có.

- Trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc: không có.

**b) Công tác hướng dẫn, chỉ đạo tiếp nhận, xử lý thông tin, xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt**

- Số vụ việc được thông tin thông qua tổng đài quốc gia về bảo vệ trẻ em 111: 01 vụ, trẻ em nam sinh năm 2010 trú tại phường Hương Vân, bị Bác ruột là người chăm sóc nuôi dưỡng đánh. Em đã gọi đến tổng đài 111 nhờ trợ giúp. UBND phường tiếp nhận thông tin từ tổng đài 111 đã ngay lập tức nắm bắt thông tin và thực hiện các bước can thiệp hỗ trợ theo quy định.

- Việc chỉ đạo xử lý thông tin và xây dựng, thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp: Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND thị xã nhanh chóng chỉ đạo Phòng LĐTBXH phối hợp với các cơ quan liên quan thu thập thông tin, xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Việc chỉ đạo điều tra, truy tố người có hành vi xâm hại trẻ em: Sau khi tiếp nhận các tin báo tố giác tội phạm có liên quan đến đối tượng trẻ em bị xâm hại, các lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, điều tra khẩn trương, thu thập chứng cứ, truy tìm đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

**c) Việc thực hiện bảo mật thông tin đối với trẻ em trong quá trình trước, trong và sau hỗ trợ, can thiệp**

Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc bảo vệ nạn nhân, nhân chứng là trẻ em trong các vụ án xâm hại được thực hiện đồng bộ, đảm bảo bí mật về thông tin đối với trẻ em trong quá trình trước, trong và sau hỗ trợ, can thiệp.

**d) Việc phối hợp xác minh, đánh giá, điều tra về hành vi xâm hại, tình trạng mất an toàn hoặc gây tổn hại, mức độ nguy cơ gây tổn hại đối với trẻ em.**

Các cơ quan chức năng đã chủ động vào cuộc ngay khi có tin báo, tố giác tội phạm xâm hại trẻ em. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường kịp thời phối hợp thực hiện các biện pháp chuyên môn, nghiệp vụ để hỗ trợ, can thiệp đối với các vụ

việc mà trẻ em là nạn nhân và xử nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em.

**e) Việc sử dụng lao động chưa thành niên tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn:**

Thời kỳ thanh tra, trên địa bàn thị xã không có trường hợp sử dụng lao động chưa thành niên.

**2. Chính sách trợ giúp xã hội và chăm sóc thay thế**

**a) Chính sách chăm sóc sức khỏe**

Thời kỳ thanh tra, có 02 trường hợp trẻ em bị xâm hại đã được tư vấn, trị liệu tâm lý, chăm sóc sức khỏe.

UBND thị xã đã chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm trẻ em theo lịch tiêm định kỳ hàng tháng; triển khai các đợt tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng trẻ em 5-11 tuổi và 12-17 tuổi theo chỉ đạo của Sở Y tế; Chương trình vitamin A; bà mẹ sau sinh 1 tháng uống vitamin A; tổ chức chiến dịch trẻ 6-36 tháng uống vitamin A. Công tác phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em: Đã chỉ đạo các khoa phòng liên quan và Trạm Y tế các xã, phường truyền thông giáo dục phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

Tỷ lệ TE SDD theo cân nặng 2022: 5,1% , năm 2021: 5,3%; tỷ lệ TE SDD theo chiều cao 2022: 6,2%, năm 2021: 6,3%.

Công tác khám chữa bệnh: Trung tâm Y tế thị xã đã triển khai tốt công tác khám chữa bệnh cho trẻ em trên địa bàn, tất cả trẻ em đều được đối xử công bằng, chăm sóc tận tình khi đến khám và điều trị.

**b) Chính sách trợ giúp xã hội và chăm sóc thay thế**

Đến tháng 5/2023, toàn thị xã có 182 em được hưởng chế độ trợ giúp xã hội tại cộng đồng theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, trong đó: mồ côi: 29 em; khuyết tật đặc biệt nặng: 53 em; khuyết tật nặng: 100 em, cụ thể:

- Số trẻ em được hỗ trợ khẩn cấp: 02 trẻ em bị đuối nước (Em Lê Thị Bích Châu ở xã Bình Tiến và em Phạm Gia Bảo ở xã Hương Toàn); kinh phí hỗ trợ: 18 triệu đồng/người.

- Số trẻ em được trợ cấp thường xuyên: 182 em; tổng kinh phí trợ cấp: 175.500.000 đồng/tháng, trong đó:

+ Gia đình, cá nhân nhận chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi: 08 em, tổng kinh phí hỗ trợ thường xuyên: 4.320.000 đồng/tháng, mức hỗ trợ: 540.000 đồng/tháng/người.

+ Trẻ em mồ côi từ 4-16 tuổi: 11 em, tổng kinh phí hỗ trợ: 5.940.000 đồng/tháng, mức hỗ trợ: 540.000 đồng/tháng/người.

+ Trẻ em mồ côi từ 16-22 tuổi: 10 em, tổng kinh phí hỗ trợ: 5.400.000 đồng/tháng, mức hỗ trợ: 540.000 đồng/tháng/người.

+ Trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng: 53 em, tổng kinh phí hỗ trợ: 47.700.000 đồng/tháng, mức hỗ trợ: 900.000 đồng/tháng/người.

+ Trẻ em khuyết tật nặng: 100 em, tổng kinh phí hỗ trợ: 72.000.000 đồng/tháng, mức hỗ trợ: 720.000 đồng/tháng/người.



#### **IV. VIỆC TỔ CHỨC HỆ THỐNG CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ TRẺ EM**

- Thời kỳ thanh tra, không có cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em được thành lập; không có cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em đang hoạt động.
- Số lượng trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại được cung cấp, tiếp nhận dịch vụ từ các cơ sở: Không có.

#### **V. CÁC QUỸ TỪ THIỆN ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN**

- Thời kỳ thanh tra, trên địa bàn thị xã Hương Trà có Quỹ Bảo trợ trẻ em thị xã đang hoạt động. Quỹ Bảo trợ trẻ em thị xã thành lập và hoạt động theo Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND thị xã Hương Trà; thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động tài trợ để phát triển nguồn vốn Quỹ Bảo trợ trẻ em và hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm thực hiện tốt các mục tiêu vì trẻ em và quyền trẻ em. UBND thị xã giao Phòng LĐTBXH thị xã quản lý Quỹ này.

- Tổng số kinh phí đã huy động được từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn năm 2022: 20.522.000 đồng; năm 2023, UBND thị xã đã có công văn huy động đóng góp Quỹ gửi đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã, đến ngày thanh tra đã huy động được 9.950.000 đồng.

- Số tiền tồn Quỹ đến tháng 5/2023: 36.910.000 đồng.

- Các hoạt động đã thực hiện với kinh phí được trích từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em thị xã, cụ thể:

+ Năm 2022: 3.000.000 đồng. Nội dung: theo Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND thị xã, hỗ trợ 10 trẻ em khó khăn nhân dịp Tết Trung thu 2022, mỗi suất 300.000 đồng.

+ Năm 2023: 6.000.000 đồng. Nội dung: theo Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND thị xã, hỗ trợ 12 trẻ em khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán 2023, mỗi suất 500.000 đồng.

UBND thị xã đã xây dựng Quy chế hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em.

#### **VI. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG**

Kinh phí hoạt động bao gồm: Ngân sách nhà nước: Kinh phí được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh; kinh phí được bố trí trong dự toán ngân sách thị xã giao đầu năm của đơn vị theo qui định hiện hành và các nguồn quỹ huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Ngân sách bố trí trong thời kỳ thanh tra *(có Phụ lục 02 kèm theo)*.

- Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ: 86.896.000 đồng, trong đó:

+ Chi hỗ trợ phụ cấp 42 CTV trẻ em tại 09 xã, phường: 76.896.000 đồng;

+ Chi hỗ trợ mâm cỗ Trung thu năm 2022: 10.000.000 đồng.

- Ngân sách huyện chi các hoạt động: 107.450.000 đồng (năm 2022 bố trí: 37.450.000 đồng; năm 2023 bố trí: 70.000.000 đồng), cụ thể:

+ Kinh phí tập huấn về BVCSTE có hoàn cảnh đặc biệt (tập huấn về tai nạn thương tích trẻ em năm 2022): 17.450.000 đồng;

+ Kinh phí tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân ngày 01/6/2022: 8.000.000 đồng (phối hợp Trung tâm Y tế thị xã thực hiện);

- + Kinh phí tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Trung thu năm 2022: 12.000.000 đồng (phối hợp Đoàn thanh niên thị xã thực hiện);
- + Kinh phí năm 2023 chưa thực hiện.
- Kinh phí trợ giúp trẻ em trong trường hợp khẩn cấp: 36.000.000 đồng.

## **C. KẾT LUẬN**

### **I. Ưu điểm**

#### **1. UBND thị xã**

UBND thị xã đã xây dựng các chương trình, kế hoạch về quyền trẻ em và PCXHTE; thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về thực hiện chính sách, pháp luật về PCXHTE; thực hiện tốt chính sách chăm sóc sức khỏe, chính sách trợ giúp xã hội và chăm sóc thay thế, chính sách hỗ trợ pháp lý, chính sách hỗ trợ giáo dục, đào tạo; thời kỳ thanh tra đã tập huấn kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho hơn 1.100 trẻ em trên địa bàn thị xã.

UBND thị xã đã thực hiện tốt trách nhiệm trong việc đảm bảo quyền của trẻ em. Đã thực hiện trợ cấp thường xuyên cho trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng và trẻ khuyết tật; hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng cho hộ gia đình đang chăm sóc trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng theo đúng quy định; đã tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và trẻ em mắc bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn; đã thực hiện việc hỗ trợ miễn, giảm học phí cho trẻ em và hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

#### **2. Tại các địa phương được thanh tra: Xã Bình Tiến, phường Hương Chũ, phường Hương Vân**

Đã xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình, kế hoạch về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em do thị xã Hương Trà triển khai, chỉ đạo thực hiện; công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách về trẻ em, trong đó có quyền trẻ em và PCXHTE được các địa phương quan tâm thực hiện thường xuyên, đa dạng về hình thức như qua hệ thống truyền thanh, qua các buổi sinh hoạt đoàn thể, các hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết trung thu...; đã bố trí cán bộ làm công tác trẻ em, xây dựng và duy trì mạng lưới cộng tác viên trẻ em; đã cử cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em tham gia các lớp tập huấn do Sở LĐTBXH phối hợp với Phòng LĐTBXH thị xã tổ chức.

### **II. Thiếu sót, tồn tại**

#### **1. UBND thị xã Hương Trà**

1.1. UBND thị xã chưa trình HĐND thị xã ban hành Nghị quyết để thực hiện và tăng cường giám sát việc thực hiện CSPL về TE, trong đó có nội dung PCXHTE tại địa phương theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 2 Nghị Quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

1.2. Năm 2022 đến thời điểm thanh tra, UBND thị xã chưa tổ chức gặp mặt, đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em về các vấn đề trẻ em quan tâm theo quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật Trẻ em.

1.3. Phòng LĐTBXH thị xã lập sổ theo dõi đơn thư nhưng chưa đúng theo quy định tại khoản 6 Điều 8 Luật Trẻ em năm 2016 và Thông tư số 05/2021/TT-TTCTP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ.

1.4. Công tác kiểm tra, rà soát đảm bảo trẻ em thụ hưởng các chế độ, chính sách của nhà nước chưa thường xuyên để xảy ra trường hợp trẻ em đủ điều kiện nhưng chưa được hưởng trợ cấp như trường hợp tại xã Bình Tiến trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại thôn 5 (thôn đặc biệt khó khăn) chưa được hướng dẫn lập hồ sơ hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại khoản 7 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.

1.5. Chưa tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề về phòng, chống xâm hại trẻ em theo quy định tại điểm b Khoản 6 Điều 2 Nghị quyết số 121/2020/QH14.

## **2. Xã Bình Tiến, phường Hương Chữ, phường Hương Vân**

2.1. Xã Bình Tiến, phường Hương Vân, phường Hương Chữ chưa tổ chức gặp mặt, đối thoại lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em về các vấn đề trẻ em quan tâm theo quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật Trẻ em.

2.2. Xã Bình Tiến, phường Hương Vân, phường Hương Chữ chưa tổ chức kiểm tra chuyên đề về PCXHTE theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 2 Nghị quyết số 121/2020/QH14.

2.3. Xã Bình Tiến, phường Hương Vân, phường Hương Chữ chưa thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định tại Khoản 6 Điều 8 Luật trẻ em năm 2016.

2.4. Xã Bình Tiến, phường Hương Vân, phường Hương Chữ chưa lập sổ theo dõi đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ.

2.5. UBND phường Hương chữ thực hiện chưa đúng quy trình, chưa đầy đủ các hoạt động hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại theo quy định tại Mục 3 chương III Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.

2.6. UBND phường Hương Vân đã ban hành quyết định phê duyệt các Kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại đối với 03 trường hợp điểm 1 mục III phần B kết luận, tuy nhiên, nội dung kế hoạch chưa đầy đủ các nội dung như: Các dịch vụ, công việc cần thực hiện, thời điểm bắt đầu và dự kiến kết thúc; phân công trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp; dự toán kinh phí cho từng dịch vụ, công việc... theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP; chưa lưu trữ đầy đủ hồ sơ thực hiện các hoạt động trong quá trình hỗ trợ, can thiệp theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP; chưa thực hiện đầy đủ các bước rà soát, đánh giá sau khi thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP.

2.7. UBND xã Bình Tiến chưa rà soát, thống kê số liệu trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại thôn 5 (thôn đặc biệt khó khăn) và hướng dẫn các hộ lập thủ tục đề nghị trợ cấp trợ cấp hàng tháng theo quy định tại khoản 7 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.

2.8. Lãnh đạo các phường, xã đã chỉ đạo các bộ phận trực thuộc tạo sân chơi cho trẻ em trên địa bàn, tuy nhiên việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng và sân chơi cho trẻ em chưa phong phú về hình thức tổ chức.

## **D. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ**

### **1. Đối với UBND thị xã Hương Trà**

1.1. Trình HĐND thị xã ban hành Nghị quyết để thực hiện và tăng cường giám sát việc thực hiện CSPL về TE, trong đó có nội dung PCXHTE tại địa phương theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 2 Nghị quyết số 121/2020/QH14.

1.2. Tham mưu HĐND thị xã tổ chức gặp mặt, đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em về các vấn đề trẻ em quan tâm theo quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật Trẻ em.

1.3. Chỉ đạo Phòng LĐTBXH thị xã lập sổ theo dõi đơn thư nhưng chưa đúng theo quy định tại khoản 6 Điều 8 Luật Trẻ em năm 2016 và Thông tư số 05/2021/TT-TTTP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ.

1.4. Chỉ đạo Phòng LĐTBXH thị xã hướng dẫn UBND xã Bình Tiến lập thủ tục đề nghị trợ cấp trợ cấp hàng tháng cho trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại thôn đặc biệt khó khăn theo quy định tại khoản 7 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.

1.5. Chỉ đạo Thanh tra thị xã, Phòng LĐTBXH thị xã và UBND các xã, phường triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra chuyên đề về phòng, chống xâm hại trẻ em.

1.6. Đề nghị UBND thị xã quan tâm phân bổ kinh phí từ ngân sách cho hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp xã, phường.

## **2. Đối với các xã, phường được thanh tra**

2.1. Xã Bình Tiến, phường Hương Vân, phường Hương Chũ: Tham mưu HĐND cấp xã tổ chức gặp mặt, đối thoại lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em về các vấn đề trẻ em quan tâm theo quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật Trẻ em.

2.2. Xã Bình Tiến, phường Hương Vân, phường Hương Chũ: Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra chuyên đề về PCXHTE theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 2 Nghị quyết số 121/2020/QH14.

2.3. Xã Bình Tiến, phường Hương Vân, phường Hương Chũ: Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định tại Khoản 6 Điều 8 Luật trẻ em năm 2016.

2.4. Xã Bình Tiến, phường Hương Vân, phường Hương Chũ: Lập sổ theo dõi đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-TTTP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ.

2.5. UBND phường Hương chũ: Khi có trường hợp trẻ em cần hỗ trợ, can thiệp phải thực hiện đúng quy trình, chưa đầy đủ các hoạt động hỗ trợ, can thiệp theo quy định tại Mục 3 chương III Nghị định số 56/2017/NĐ-CP.

2.6. UBND phường Hương Vân: Xây dựng Kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại phải đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP; thực hiện đúng, đầy đủ và lưu hồ sơ các hoạt động trong quá trình hỗ trợ, can thiệp theo quy định tại Điều 29, Điều 30 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP.

2.7. UBND xã Bình Tiến thực hiện rà soát, thống kê số liệu trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại thôn 5 (thôn đặc biệt khó khăn) và hướng dẫn các hộ lập thủ tục đề nghị trợ cấp trợ cấp hàng tháng theo quy định tại khoản 7 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.

2.8. UBND các xã, phường bố trí kinh phí từ ngân sách cho hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em hàng năm.

**E. THỜI HẠN THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ**

UBND thị xã Hương Trà, UBND xã Bình Tiến, UBND phường Hương Vân, UBND phường Hương Chữ thực hiện các kiến nghị nêu tại Phần D Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Thanh tra Sở), địa chỉ: Số 18 Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ngày **30/9/2023**./.

**Nơi nhận:**

- UBND thị xã Hương Trà (để c/đ, t/h);
- Phòng LĐTBXH thị xã (để t/h);
- UBND các xã Bình Tiến, Hương Chữ, Hương Vân (để t/h);
- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực được thanh tra;
- Phòng BTXH;
- Lưu: VT, hồ sơ TTr TH12.

**GIÁM ĐỐC****Đặng Hữu Phúc**